

## ๘ เคล็ดลับ การเติบโต โดยการ แบ่งปัน

ขณะที่แลร์รี่กำลังสนทนากับเพื่อนอย่างสนุกสนาน กินข้าวเกรียบจิ๊บซาญีปุ่นที่บ้านของคุณโกโมริ ขณะที่คนอื่นๆ เริ่มนำพระคริสตธรรมคัมภีร์ออกมา พวกเขาชมแลร์รี่ด้วยความคาดหวัง “คุณจะเริ่มสอนพวกเราตอนนี้เลยได้ไหมครับ?” คุณโกโมริถามอย่างสุภาพ

แลร์รี่เกือบสอ้าน้ำชาตัวเอง เขาคิดว่าการรวมตัวครั้งนี้เพื่อการสนุกสนานเท่านั้น และคิดไม่ออกว่าเขาจะพูดอะไรดี

อันที่จริงแล้วแลร์รี่สอนพระคัมภีร์หลายชั้นเรียนในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคริสเตียนในประเทศญี่ปุ่นที่เขาทำงานอยู่ แต่ตอนนั้นเขามีเวลาเตรียมการสอนเป็นอย่างดี สามารถดึงข้อมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้อย่างง่ายดาย แต่ตอนนี้มีความแตกต่างกัน เพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อการนี้

แลร์รี่ได้ยินเรื่องราวพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งหมดตั้งแต่สมัยเด็ก โดยส่วนตัวแล้วเรื่องเหล่านั้นแทบไม่มีความหมายต่อชีวิตของเขาเลย เขาทำอะไรหลายอย่างที่รู้ว่าผิดในสายตาของพระเจ้า เมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะเล่าเรื่องของพระองค์ให้คนอื่นฟังได้อย่างไร ในเมื่อเขาเองยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง?

แต่คราวนี้การนั่งบนโซฟาล้อมรอบด้วยคนที่คาดหวังจะฟัง เขากำลังเข้าตาจนเสียแล้ว ท่ามกลางเวลาที่เต็มไปด้วยความกลัวนั้น พระวจนะตอนหนึ่งได้ฉายแวบเข้ามาในใจเขา เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราในเวลานั้นว่าควรจะทำอะไรต่อหน้าคนทั่วไป เพื่อการเป็นพยาน (ลูกา 12:12) เขาเปล่งเสียงอธิษฐานอย่างสิ้นหวังเพื่อขอความช่วยเหลือและได้ เขาหวนคิดไปที่เรื่องราวที่คุ้นหูที่สุดที่คิดออกขณะนั้นคือ เรื่องบุตรมลาอูทาร์พีย์

เขาอธิบายว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนมากเพียงใด ทั้งที่คนทั้งหลายวิ่งหนีจากพระองค์ไปอย่างไร้จุดหมาย แลร์รี่พบว่าคำพูดของเขาออกมาจากใจอย่างตรงไปตรงมา เข้าถึงอารมณ์ และเป็นครั้งแรกในชีวิตแลร์รี่ที่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักเขามากเพียงใด

คืนนั้นแลร์รี่คุกเข่าลงข้างเตียงและทำสัญญาชีวิตระหว่างเขากับพระเจ้า ซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นจริง การแบ่งปันความรักของพระองค์เป็นสิ่งที่มากกว่านามธรรมที่คุ้นเคย เดียวนี้พระเจ้าทรงเป็นความจริงที่เขาารู้สึกมีความสุขใจอย่างท่วมท้นเป็นยิ่งนัก

### 1. พระเยซูทรงดลใจให้เราเติบโตโดยการแบ่งปัน

บรรดาอัครสาวกใช้เวลาสามปีครึ่งคลุกคลีกับพระวจนะและภารกิจของพระคริสต์ และในที่สุดก็ถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ขณะที่พระเยซูเสด็จกลับไปสวรรค์ พระองค์ทรงแต่งตั้งให้บรรดาอัครสาวกของพระองค์เป็นผู้แทนส่วนพระองค์

**“พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์อำนาจ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเรา....และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” กิจการของอัครทูต 1:8**

เมื่อผู้ติดตามพระคริสต์มอบหัวใจให้พระองค์ในวันเพ็นเทคอสต์อย่างหมดสิ้น พระคริสต์ผู้ทรงฟื้นและทรงเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตพวกเขาผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ไม่เพียงแต่พวกเขาจะเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นบนสวรรค์ขององค์พระคริสต์ด้วยร่างกายเท่านั้น แต่ฤทธิ์เดชของการฟื้นคืนพระชนม์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตแก่เขาเหล่านั้นด้วย

ในฐานะที่เป็นคริสตชนเราจึงเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เพราะเราได้รับฤทธิ์อำนาจแห่งการเกิดใหม่ของเราในชีวิตรักของเรา

**“พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ก็ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระองค์) และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์ เพื่อว่า... พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์” เอเฟซัส 2:4-7**

เราได้รับการสร้างให้มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ เพื่อจะสามารถสำแดงถึง “พระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์” และพระองค์ทรงขอให้เรานำเอาข่าวดีเกี่ยวกับการที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้แก่ชีวิตมนุษย์ ออกไปบอกเล่าแก่คนทั่วโลก พระองค์ทรงสัญญาว่าถ้าเราทำอย่างนั้นพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายตลอดไป (มีทธิ 28:19-20)

ครั้งหนึ่ง อาจารย์เอช.เอ็ม.เอส.ริชาร์ด ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยุของโรงเรียนวิถีแห่งชีวิต ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เป็นพยานว่า

“ผมเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ผมเดินทางไปหลายแห่งซึ่งไม่เคยได้ยินพระนามพระเจ้าหรือพระคริสต์มาก่อน จนกระทั่งโบสถ์ของพระองค์ไปประกาศข่าวประเสริฐขึ้นที่นั่น ผมจึงได้เห็นคนเหล่านี้เปลี่ยนแปลง จากความที่เคยตกเป็นความสะออดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสุขภาพที่แข็งแรง จากความกลัวในวิญญาณชั่วที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นความว่าเงียยินดีในการดำเนินชีวิตคริสตชน ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นหญิง ผมเห็นบ้านคริสตชนอย่างแท้ที่หลุดจากความมืดมนของพวกนอกศาสนา ทุกแห่งที่ผมไปเยี่ยมผมเห็นการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ผมรู้ว่า ‘ข่าวประเสริฐของพระคริสต์....เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด’ (โรม 1:16) ผมรู้ว่าเมื่อใดที่คริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐ เมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงจะมาแทนที่ในจิตใจมนุษย์ และในบ้านของเขา จะเห็นได้ในชีวิตของผู้ที่ตอบรับการเรียกอย่างนั้น”

พระเจ้าทรงให้บทบาทพิเศษแก่เรามนุษย์ที่อ่อนแอ เราทั้งหมดมีส่วนร่วมในภารกิจที่น่าตื่นเต้นนี้ เพื่อให้มีความเชื่อความศรัทธาที่ยังคงแข็งแกร่งต่อไปจึงต้องมีการแสดงออกให้ผู้อื่นรับรู้ ขณะที่แลร์รี่ค้นพบอย่างน่าตื่นเต้น การแบ่งปันในความเชื่อของเราจะช่วยให้มีประสบการณ์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและ ทำให้เราเจริญเติบโต

## 2. แบ่งปันเรื่องของพระคริสต์ด้วยวิธีการดำเนินชีวิตของเรา

ชายหนุ่มเติบโตมาในบ้านที่มีแต่การทารุณ เขาให้ข้อสังเกตว่า “ฉันมองไปที่พ่อแม่ซึ่งเป็นตัวอย่างให้ฉันเห็นภาพของพระเจ้าที่บิดเบือนไป ฉันไม่เคยเห็นตัวอย่างของคนที่ยรักฉันจริง” สิ่งที่คุณรอบข้างต้องการมากที่สุดคือการเห็นใครสักคนที่สะท้อนภาพของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขาเหล่านั้นต้องการใครสักคน “ที่มีเนื้อหนัง” ซึ่งมีบุคลิกลักษณะเหมือนพระเจ้า การเทศนาที่ทรงพลังมากที่สุดของเราเกิดจากการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลาย ก่อนที่ใครจะสนใจว่าท่านรู้มากน้อยแค่ไหน เขาเหล่านั้นอยาการู้ก่อนว่าท่านสนใจพวกเขาอย่างน้อยเพียงใด เปโตรกระตุ้นเราว่า

**“จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ (ไม่ใช่คริสตชน) เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่ว พวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่าน และจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือน... เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์**

# พบแล้ว

ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” 1 เปโตร 2:12, 21

เพราะว่า “พระคริสต์ทรงทนทุกข์” เพื่อเราที่กาลวาริเรามีตัวอย่างความรักที่เสียสละอยู่ใกล้แค่เอื้อม ความรักเดียวกันนี้ (เกิดขึ้นซ้ำกับเราเพื่อให้เราแสดงความรักแบบนั้นต่อคนอื่น) สามารถกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงอำนาจสามารถดึงผู้ไม่มีความเชื่อเข้ามาในอ้อมกอดพระคริสต์ได้

### 3. เราแบ่งปันเรื่องพระคริสต์ด้วยวิถีคิดของเรา

เมื่อมารดักข่มใจดีพระเยซูในถิ่นทุรกันดารด้วยการเชิญชวนเรื่องการกินอาหาร ความหยิ่งยโส และความไม่มั่นใจ พระเยซูทรงตอบโต้ จนประสบความสำเร็จ โดยยกคำอ้างในพระคริสตธรรมคัมภีร์ (มัทธิว 4:4, 7, 10) พระคริสต์ทรงเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า เพราะทรงเติมความคิดของพระองค์ให้เต็มด้วยพระวจนะแห่งความจริงในพระคัมภีร์ นี่คือสงครามแพ้หรือชนะนั้นอยู่ที่ใจเรา

“เพราะเขาเป็นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างใน” **สุภาษิต 23:7**

คริสตชนที่เติบโตจะคิดถึงแต่สวรรค์ เขาจะมุ่งไปที่ความเข้มแข็ง ด้วยการพยายามก้าวไปให้ถึง

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา....แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ **โดยการอธิษฐาน และการวิงวอน** ร่วมกับการโมทนาพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะ**คุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์** สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจง**ใคร่ครวญดู**สิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เป็น**จริง** สิ่งที่น่า**นับถือ** สิ่งที่ยุ**ติธรรม** สิ่ง**ที่บริสุทธิ์** สิ่งที่น่า**รัก** สิ่ง**ที่ควรแก่การสรรเสริญ** รวมทั้ง**ถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยียม** สิ่ง**ที่น่ายกย่อง** และพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้.....แล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่าน” **ฟิลิปปี 4:4-9**

สิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราก่อให้เกิดความต่างในทุกสิ่ง หากใส่ชยะเข้าไปในใจ สิ่ง**ที่แสดงออกมาก**ก็เป็นชยะ หากใส่พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในใจสิ่งที่**แสดงออกมาก**จะเป็นชีวิตตามอย่างของพระองค์

### 4. เราแบ่งปันเรื่องพระคริสต์ด้วยวิถีการแสดงออกของเรา

ในฐานะที่เป็นตัวแทนพระคริสต์ คริสตชนควรจะแสดงออกอย่างเหมาะสม ขอให้หลีกเลี่ยงการแสดงออกแบบสุดขั้ว พระเจ้าตรัสแก่คริสตชนว่า

“เพื่อว่าแม้ว่ามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะ แต่**ความประพฤติของภรรยา**ก็อาจ**จูงใจ**พวกเขาให้เชื่อได้...คือเมื่อพวกเขาได้เห็น **ความประพฤติที่นอบน้อมและบริสุทธิ์**ของพวกท่านอย่า**ประเดี๋ยวเดียว**แต่**ภายนอก** ด้วยการ**ถักผม การสวมใส่เครื่อง**

ทอง หรือการนุ่งห่มเสื้อผ้า แต่**จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ** ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า เพราะว่า....(ผู้) ซึ่งหวังในพระเจ้าก็ได้**ประดับกาย**โดย**ยอมเชื่อฟัง**สามีของตน” **1 เปโตร 3:1-5**

การแต่งกายแบบเรียบง่ายและการประดับกาย เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเหมือนพระคริสต์อย่างแท้จริงตามหลักการแล้วสิ่งที่**จะดึงดูดใจ**เราไม่ใช่ว่าการตามแฟชั่น แต่เป็นการดำเนินชีวิตในพระเยซูต่างหาก

### 5. เราแบ่งปันเรื่องพระคริสต์ด้วยวิถีปฏิบัติของเรา

นักประวัติศาสตร์ชื่อ เอ็ดเวิร์ด กิบบอน บอกเราว่าเมื่อทหารคนหนึ่งชื่อ กาลีเรียส เก็บข้าวของจากค่ายเปอร์เซีย หลังจากยึดค่ายได้ เขาพบกระเปาะหนึ่งเคลือบเงามีไข่มุกอยู่เต็ม ต่อมาทหารคนนั้นก็กลับเลือกเก็บกระเปาะไว้ใช้แล้วไข่มุกมีค่าทิ้งไป คนทั่วไปมักยึดติดกับสิ่งต้นตออย่างฉาบฉวยที่โลกเสนอให้ แต่กลับละทิ้งพระเยซู (ไข่มุกราคาแพง) แะยิ่งกว่าทหารที่ปล้นสะดมภคคนนั้นเสียอีก พระองค์มิได้เป็นโชคที่หล่นลงใส่มือของเรา แต่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปตลอดนิรันดร์ ดังที่พระคริสตธรรมคัมภีร์เตือนเราว่า

“อย่ารักโลกหรือสิ่งของโลก ถ้าใครรักโลก **ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น** เพราะ**ว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือ ตัณหาของเนื้อหนัง (ความอยาก) และตัณหาของตา (ความรักในโลก) และความทะนงในลาภยศ**ไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลัง**ผ่านไป** แต่คนที่**ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิรันดร์**” **1 ยอห์น 2:15-17**

ซาตานทำงานหนักมากเพื่อคว่ำโลโก้เกียรติยศของคำใน การหยิบยื่นบาปตัวบ่อนทำลายมากที่สุดหรือนิสัยที่แย่มากที่สุดให้แก่มนุษย์ ทำไมนางแบบโฆษณาเหล่านี้จึงเป็นหญิงสาวสวยทำงานออฟฟิสที่ดูมีเสน่ห์ มีชีวิตสุขสบาย เราไม่เคยเห็นหนึ่งโฆษณาคนเมากอดขวดเหล้าเดินโซซัดโซเซออกจากร้าน

เราจึงต้องระมัดระวังการคบค้าสมาคมกับคนที่มักขอให้ยึดหยุ่นหลักการคริสเตียนของเรา (2 โครินธ์ 6:14) แน่แน่นอน พระคริสต์ทรงปรารถนาให้เราพยายามชักจูงเพื่อนที่ไม่ใช่คริสตชนเข้าหาพระองค์ ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นพื้นฐานที่ดีในการแบ่งปันความเชื่อ เพียงแต่ให้มั่นใจว่าการคบค้าสมาคมของท่านจะไม่ดึงท่านกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีก

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรานำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือประเภทของสิ่งบันเทิงที่เลือกบริโภค ยอมส่งผลต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งนั้น จึงจำเป็นต้องมีสามัญสำนึกว่าสิ่งใดที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราอยู่

“ข้าพระองค์จะไม่ตั้งสิ่งใดๆ ที่ชั่วช้าไว้ต่อหน้าต่อตาของข้าพระองค์” **สดุดี 101:3**

เราควรห่อเลี้ยงจิตใจให้ดีที่สุด แล้วสิ่งเลวร้ายที่สุด จะไม่สามารถถอยเราให้ตกลงมาอยู่ระดับเดียวกันได้ การยึดมั่นมาตรฐานสูง ไม่นำเอาสิ่งไม่เหมาะสมเข้ามาในบ้านและในชีวิต จะไม่ทำให้การดำเนินชีวิตของเราไม่ติดขัดแต่อย่างใด คริสตชนมืออะไรที่ดีมากมายที่ทำให้เราดูมีความสุขกว่าคนอื่น ๆ

*“พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อ พระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น ใน พระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความพลัดพลินอยู่เป็นนิตย์”* **สดุดี 16:11**

## 6. เราแบ่งปันพระคริสต์ด้วยการให้

ขณะที่เขาประกอบพิธีบัพติศมาแก่ผู้มีความเชื่อใหม่ อาจารย์เอช. เอ็ม. เอส. ริชาร์ด สังเกตว่าชายคนนั้นยังมีธนบัตรพับอย่างดีในกระเป๋าเสื้อของเขา อาจารย์ถามว่าเขาลืมเก็บกระเป๋าเสื้อไว้ที่ห้องแต่งตัวหรือชายคนนั้นตอบว่า “กระเป๋าเงินของผมและตัวผมจะรับบัพติศมาด้วยกัน” แสดงว่าเขาเข้าถึงวิญญาณแห่งคริสตชนอย่างแท้จริงที่ว่า เงินมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น คริสตชนเราเติบโตได้โดยการให้และนี่คือเหตุผลว่าทำไม พระเยซูตรัสด้วยพระองค์เองว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการของอัครทูต 20:35)

สิ่งที่เราถวายเพื่อช่วยการประกาศแผ่นดินพระเจ้าให้ก้าวหน้า จะคงมูลค่าไว้ตลอดนิรันดร์

*“อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์... เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย”* **มัทธิว 6:19-21**

ขณะที่ท่านถวาย โปรดจำว่า “แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่ง ในนั้นเป็นของพระเจ้า” (สดุดี 24:1) รวมถึงเงินและทองซ้ำ (ฮักกัย 2:8) เราเป็นของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างเรา และช่วยให้พ้นจากบาปโดยชำระค่าความบาปด้วยพระโลหิตของพระองค์ (1โครินธ์ 6:19-20) ทุกสิ่งที่เราเป็นเจ้าของจะเป็นของพระเจ้าทั้งหมด เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ “ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18)

พระเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขนและฟื้นขึ้น ทรงเชื้อเชิญเรา ให้แบ่งปันทรัพย์สินให้พระองค์เพื่อใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้อื่นมากเท่าไร?

*“จะซื้อพระเจ้าหรือ? แต่เจ้าทั้งหลายได้ซื้อเรา” แต่เจ้ากล่าวว่ “เราทั้งหลายซื้อพระเจ้าอย่างไร?” ก็ซื้อในเรื่องทศทางค์ และเครื่องบูชาอื่น ๆ... พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนำ ทศทางค์ เต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่”* **มาลาคี 3:8-10**

เงินทศทางค์ หรือสิบลด เป็นจำนวน “หนึ่งในสิบ” ของ “ผลได้” ของเรา (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22 ปฐมกาล 28:22) สำหรับชาวไร่ชาวนาหรือพ่อค้า เงินหรือผลผลิตที่ได้หมายถึง

รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายจากการทำธุรกิจแล้ว สำหรับพนักงาน เงินรายได้หมายถึงเงินเดือนทั้งหมด หลักการถวายเงินทศทางค์คือหลักทางศีลธรรมเพราะถือเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างหนึ่ง การไม่ถวายทศทางค์ถือเป็นการ “ฉ้อ” พระเจ้า เงินทศทางค์เป็นของพระเจ้าเพื่อนำไปสนับสนุนเฉพาะการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เท่านั้น (1 โครินธ์ 9:14) และเพื่อให้ราชกิจของพระองค์บนโลกสำเร็จและพระองค์ จะเสด็จกลับมา (มัทธิว 24:14)

เมื่อพระเยซูทรงอยู่ที่ท่ามกลางพวกเรา พระองค์ทรงรับรองการถวายทศทางค์ ในสมัยของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (มัทธิว 23:23)

เราควรถวายทรัพย์อื่น ๆ มากเท่าไร? การถวายเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน “จงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ” (2 โครินธ์ 9:5-7) ท่านควรมอบให้องค์พระผู้เป็นเจ้า

*“จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสั้นแน่น พูนล้นเต็มหน้าตักของท่าน”* **ลูกา 6:38**

ครั้งหนึ่ง อาจารย์เอช. เอ็ม. เอส. ริชาร์ด เล่าประสบการณ์ว่า

“นักพนันตัวงคนหนึ่งเข้าร่วมการประชุมของผมที่เมืองลอสแอนเจลีส ผมจะไม่ลืมเวลาที่ได้พูดคุยกับเขา ด้านหลังห้องประชุม นั้นเลยตามลำพัง เขายื่นธนบัตรปีหนึ่ง จากกระเป๋าของเขา จำนวน 500 ดอลลาร์ให้ผมทั้งหมดพร้อมพูดว่า ‘นี่คือเงินสิบลดก้อนแรกของผม’

เขามีสุขภาพไม่ดี เขาไม่ทำอะไรเลยนอกจากเล่นการพนันมาเป็นเวลา 30 หรือ 40 ปี ดังนั้นผมจึงพูดว่า ‘แล้วคุณ จะอยู่อย่างไร มีเงินพอใช้หรือไม่ครับ?’

เขาตอบ ‘ผมมีเหลืออยู่ห้าหกดอลลาร์เท่านั้น แต่เงินก้อนนี้เป็นของพระเจ้าครับ’

แล้วผมถามว่า ‘คุณจะทำอะไรต่อไป?’

‘ผมไม่รู้’ เขาตอบ ‘แต่ผมรู้ว่าผมจะถวายสิบลดให้พระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงดูแลผม’

“แน่นอนพระเจ้าทรงทำเช่นนั้นจริงๆ การกลับใจของชายคนนั้นทำด้วยความจริงใจ เขาอุทิศตนทุกวิถีทางและมีความสุขในชีวิตคริสเตียนของเขาและพระเจ้าทรงจัดหาให้เขา จนวันสุดท้ายของชีวิต” พระเจ้าไม่สัญญาที่จะให้ผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ทั้งหมดร่ำรวย แต่เชื่อมั่นว่าพระเจ้าผู้สร้างของเราจะประทานสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต

พระคริสต์ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้เราทั้งหลาย บัดนี้ ขอให้พร้อมใจกันถวายจิตใจทั้งหมดของเราให้กับพระองค์ แบ่งปันพระคริสต์ให้ผู้อื่นได้รู้จักโดยการมีชีวิต ความคิด การมองชีวิต การประพฤติและการแบ่งปันแก่ผู้อื่น การถวายให้พระเจ้าของเรา ทำให้เราจึงไม่ค้นหาความยินดี โดยการแบ่งปันพระคริสต์แก่ผู้อื่นและเติบโตในพระคุณ อัครจารย์ของพระองค์?

## เคล็ดลับของการเติบโตขึ้นด้วยการรู้จักแบ่งปัน

อ่านบทเรียน พบแล้ว บทที่ 17 จากนั้นตอบคำถามในบทสอบถามนี้และส่งไปยัง  
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณีย์วิถีแห่งชีวิต  
ตู้ ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

อ่านบทเรียน พบแล้ว บทที่ 17 จากนั้นเติมคำตอบในช่องว่างของกระดาษคำตอบ อ่านบทเรียนแต่ละตอนตามตัวเลขด้านหน้า  
จากนั้นกาเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่เห็นว่ากล่าวไว้ถูกต้องที่สุด ในแต่ละตอน

1. การแบ่งปันความเชื่อที่เรามีต่อพระคริสต์  
 ทำให้ความเชื่อของคริสตชนที่ยินดีแบ่งปันเติบโตขึ้น  
 ทำให้เฉพาะคริสตชนจำนวนน้อย ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น
2. การแบ่งปันเรื่องของพระคริสต์เกิดผลมากที่สุดโดยการ  
 การโต้แย้งกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับท่าน  
 โดยการดำเนินชีวิตของเรา
3. เราสามารถเอาชนะการทดลองได้ดีที่สุดเมื่อ  
 เติมความคิดด้วยพระวจนะของพระเจ้า  
 เติมความคิดด้วยแบบแผนการดำเนินชีวิตตามคำสอนของจิตวิทยา
4. คริสตชนสามารถเล่าเรื่องของพระคริสต์ได้โดย  
 แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพิเศษที่ออกแบบสำหรับคริสตชนผู้มีความสมบูรณ์ดีพร้อมแล้ว  
 แต่งกายอย่างสมถะ สุภาพเหมาะกับกาลเทศะ
5. สิ่งที่คริสตชนดูและทำ  
 มีผลต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา  
 ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตร่วมกับพระคริสต์

ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง

6. เราควรแบ่งปันเรื่องของพระคริสต์ได้โดยการถวายทศางค์ (หนึ่งในสิบ) การถวายทรัพย์ แก่ราชกิจในโลกของพระคริสต์ เพราะ  
 โลกและทุกสิ่งที่อยู่ในโลกเป็นของพระเจ้า  
 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา ได้ทรงประทานความสามารถให้มีความมั่งคั่ง  
 พระเจ้าทรงบอกให้เราถวายทศางค์และถวายทรัพย์ตามศรัทธา  
 พระเยซูทรงกำหนดให้เราถวายทศางค์ (หนึ่งในสิบ)  
 ทศางค์เป็นวิธีที่พระเจ้าทรงเลือกในการสนับสนุนบรรดาผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อพระเยซูจะสามารถเสด็จมาโดยเร็ว  
 การถวายทรัพย์อื่นๆ ก็สามารถช่วยการประกาศข่าวประเสริฐด้วย

### คำถามชวนคิด

ท่านปรารถนาจะแบ่งปันเรื่องของพระคริสต์ โดยการคิด การแสดงออก การแต่งกาย และโดยการสนับสนุนด้านปัจจัยเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐหรือไม่? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---